



## THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty Control-X Medical thành lập vào năm 1990 chuyên thiết kế và sản xuất các hệ thống X-quang chẩn đoán dùng trong y tế và thú y toàn cầu. Các sản phẩm và hoạt động của chúng tôi liên tục được đánh giá dựa trên các quy tắc chuẩn hóa quốc tế quan trọng (ISO, CE, FDA), cho phép chúng tôi tiếp thị sản phẩm của mình trên toàn thế giới.

Dấu ấn quốc tế rộng khắp của chúng tôi được thực hiện nhờ mạng lưới các đối tác đại lý có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ cho cá nhân và địa phương.



**30 năm với tôn chỉ "Khách hàng là trên hết"**



**5500+ lượt lắp đặt toàn cầu**



**Hệ thống X-quang tinh vi, năng suất, tiết kiệm**



**Hệ thống tích hợp, chất lượng hình ảnh vượt trội, cấu hình linh hoạt**

### TRỤ SỞ

Control-X Medical cPlc.  
Số 29 phố Öv, 1141 Budapest,  
Hung-ga-ri  
+36 1 381 0301  
sales@cxmed.com

Chúng tôi mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi với khách hàng. Một ví dụ điển hình là sự hợp tác của chúng tôi ở Nam Phi (và khu vực xa hơn) với Tecmed Africa, công ty giải pháp y tế lớn nhất ở Nam Phi. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã góp phần thành công vào việc mở rộng khả năng tiếp cận chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao trong khu vực bằng cách cung cấp hơn 100 hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số Perform-X có độ tinh vi cao.

**“** Tôi rất tự hào về đội ngũ Tecmed và công ty của các bạn vì sự hỗ trợ và nỗ lực không ngừng để thực hiện một dự án phức tạp trong môi trường kinh tế toàn cầu với đầy thách thức.

William Sykes, CEO Tecmed Africa



## DANH MỤC SẢN PHẨM



### HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG Y TẾ

Control-X Medical phát triển và tiếp thị nhiều sản phẩm X-quang chẩn đoán cho con người, từ hệ thống kỹ thuật số hoàn toàn tự động đến thiết lập thủ công, đơn giản hơn với các giải pháp cho mọi thị trường và tổ chức y tế.

Dòng sản phẩm X-quang chẩn đoán y tế Perform-X hàng đầu của chúng tôi cung cấp khả năng tự động hóa hoàn toàn vừa để đẩy nhanh các thủ tục cho bệnh nhân, vừa đảm bảo an toàn, đồng thời giảm tải khối lượng công việc của các nhân viên y tế. Hệ thống chụp X-quang đa năng Z-Motion là một trong những hệ thống tốt nhất trong hạng mục này và đã được vinh danh với Giải thưởng Sản phẩm Chất lượng của Hung-ga-ri.



QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM VIDEO HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI



C400



F400



Z-Motion



### HỆ THỐNG CHỤP X-QUANG THÚ Y

Control-X Medical cũng hoạt động trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh trong thú y. Hệ thống ZooMax dành cho loài động vật nhỏ của chúng tôi rất phổ biến ở các quốc gia như Mỹ, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Áo và Singapore, nơi các phòng khám thú y yêu cầu hệ thống chất lượng cao và bền bỉ.

Đỉnh cao của dòng sản phẩm ZooMax là sản phẩm gắn trần với hệ thống kính viễn vọng thích hợp để kiểm tra các loài động vật lớn, ví dụ như ngựa và lạc đà. Hệ thống ZooMax Equine này đã được sử dụng tại các phòng khám của các trường đại học thú y hàng đầu tại Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sĩ và Scandinavi.



### HỖ TRỢ SẢN PHẨM VÀ KỸ THUẬT

Control-X Medical có mặt tại các triển lãm thương mại công nghiệp lớn trên toàn thế giới như RSNA, Medica, ECR và Arab Health. Thêm vào đó, chúng tôi nỗ lực tăng cường nhận diện thương hiệu và hỗ trợ các đối tác trong nỗ lực phát triển kinh doanh của họ.



Toàn bộ hệ thống chụp X-quang chất lượng cao của công ty được hỗ trợ bởi dịch vụ hàng đầu và sự hỗ trợ được đảm bảo chung thông qua các nhà phân phối địa phương và nhân viên kỹ thuật nội bộ của chúng tôi. Các công cụ chẩn đoán tinh vi tạo điều kiện cho dịch vụ kỹ thuật từ xa nhanh chóng và hiệu quả khi cần thiết.

Control-X Medical cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật để đảm bảo các đối tác đều được trang bị kiến thức và bộ công cụ mới nhất.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG TRUY CẬP CXMED.COM HOẶC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI SALES@CXMED.COM